

บ้านโฮ้ง เลิกแล้ว ทำลายป่า ปลูกซ่อม ทดแทน

แม่ใจร่วม
ปตท.ปิดโครงการ
ปลูกป่าถาวรเฉลิม
๓อ่านต่อหน้า 2

บ้านโฮ้ง

ต่อจากหน้า 1

พระเกียรติพร้อมปล่อยกล้วยไม้คืนป่า บ้านแม่หาด- บ้านโฮ้ง จ. ลำพูน ผวจ. ชาวบ้านร่วมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมนี้

ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช คณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่าตามที่คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือ ปตท. จัดโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้น ณ ป่าสงวนป่าแม่หาด ต.ป่าพลู อ. บ้านโฮ้ง จ. ลำพูน มาตั้งแต่ปี 2538 นั้น โดย ปตท. เป็นฝ่ายสนับสนุนงบประมาณทางคณาจารย์ และนักศึกษาเป็นฝ่ายวิชาการ และปฏิบัติการร่วมกับราษฎรบ้านแม่หาด และใกล้เคียงมีการปลูกป่าใหม่เสริมป่าธรรมชาติ ที่มีอยู่เดิม ร่วมกับการดูแลรักษาจนป่าใหม่สามารถเติบโตได้กับธรรมชาติแล้ว นอกจากนั้นยังได้ร่วมกัน

ทำโครงการป้องกันไฟป่า การทำแนวกันไฟป่า และได้ฝึกอบรมราษฎรให้ตระหนักถึงประโยชน์ของป่าไม้ ลดการบุกรุกทำลายป่าลงอย่างได้ผลด้วย

ผลการดำเนินการดังกล่าวจนถึงขณะนี้ สภาพพื้นที่ป่าสงวนป่าบ้านแม่หาด นับว่าอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ที่สำคัญคือ ความร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที่ทำให้ราษฎรรักป่า พร้อมที่จะช่วยกันปกป้องป่าไม้ร่วมกัน จึงนับเป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายแล้ว ดังนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงร่วมกับโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ ปตท. กำหนดจัดกิจกรรมการพิทักษ์รักษาป่าและการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์

ผศ.ดร. จำเนียร ยศราช กล่าว ว่า กิจกรรมในวันดังกล่าวถือว่าเป็นกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีคณาจารย์นักศึกษจากแม่โจ้ จำนวน 150 คน พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน กลุ่มแม่บ้าน นักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีก่อน 08.00 น. จากนั้นจะกระทำพิธีอาศิรวาท และถวายพระพรเสร็จแล้วร่วมกันปฏิบัติงานสนาม ตกแต่งป่า ปลูกต้นไม้ ซ่อมแซมซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และปตท. ได้ร่วมมือกันในครั้งนี้ด้วย

อนึ่งในวโรกาสมีมหามงคลปีนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดพิธีมอบโล่เกียรติยศเชิดชู องค์กรดีเด่นที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อัน

เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งในปีนี้มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับองค์กรออยส์ก้าสากล แห่งประเทศไทยเห็นสมควรมอบโล่เกียรติยศ ให้แก่ “การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย” ในฐานะองค์กรที่สร้างคุณูปการต่อการปลูกป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติและกิจการต่อเนื่องมาตลอด ระหว่างปี 2537 -2539 นอกจากนี้จะได้มอบเกียรติบัตรแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ในคราวเดียวกันด้วย โดยพิธีมอบโล่เกียรติยศจะจัดขึ้นในเวลา 18.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2540 ณ โรงแรมเชียงใหม่สุวรรณกิติ